

Số: 34/CĐGD

Bến Tre, ngày 16 tháng 5 năm 2014

V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền
trong CBGVLD thể hiện lòng yêu nước
đúng pháp luật

Kính gửi: Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Trước tình hình phức tạp diễn ra trên Biển Đông, nhất là sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 (HD 981) trên vùng biển thuộc chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. Việc làm của Trung Quốc đã vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, đã gây bức xúc và sự phản ứng mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân Việt Nam yêu nước, trong đó có lực lượng cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Hiện nay, tại một số tỉnh, thành phố đã diễn ra những hoạt động của công nhân lao động (CNLD) trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, doanh nghiệp như: ngừng việc, xuống đường diễu hành, mítting... nhằm phản đối hành vi xâm phạm của Trung Quốc đối với chủ quyền nước ta về biên giới biển, đảo. Tuy nhiên, có nơi hành động của CNLD thể hiện sự quá khích, không đúng quy định của pháp luật; bên cạnh đó còn xuất hiện các đối tượng, phần tử xấu lợi dụng tình hình đã trà trộn, kích động, gây rối, phá hoại... gây thiệt hại cho doanh nghiệp và ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa bàn; đây là những hành động không đúng, cần phải được nghiêm cấm không để tiếp tục diễn ra sẽ tác động xấu đến tinh thần yêu nước của đoàn viên, CNVCLĐ.

Thực hiện Công văn số 85/LĐLĐ ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Liên đoàn Lao động tỉnh, về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong CNVCLĐ thể hiện lòng yêu nước đúng pháp luật, CĐGD tỉnh yêu cầu các CĐCS trực thuộc khẩn trương thực hiện một số công việc chủ yếu sau:

1. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, CĐCS tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền để cán bộ, giáo viên, người lao động (CBGVLD) hiểu đúng tình hình, nhất là tình hình Biển Đông và chủ trương, quan điểm xử lý của Đảng, Nhà nước ta để có các biểu hiện, hành động đúng đắn; đồng thời đảm bảo hoạt động dạy học, kinh doanh (đối với công ty), chấp hành tốt quy định của pháp luật.

Lưu ý: CĐGD tỉnh gửi kèm theo Công văn này Thư của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân lao động cả nước, đề nghị CĐCS phổ biến nhanh cho CBGVLD được biết.

2. Phân công cán bộ công đoàn theo dõi, nắm bắt tình hình CBGVLD, kịp thời phát hiện số đối tượng quá khích trà trộn và kích động CBGVLD có các hành động cực đoan, quá khích không phù hợp với các quy định của pháp luật, báo cáo cho cấp ủy và chính quyền cùng cấp; kịp thời giải thích, tuyên truyền, vận động CBGVLD chấp hành kỷ luật lao động; ngăn chặn các hành động đáng tiếc xảy ra; đồng thời báo cáo kịp thời cho CĐGD biết để có hướng chỉ đạo (báo cáo đ/c Phạm Nghi Tiệp, ĐTĐĐ 0907.394.982).

Nhận được công văn này đề nghị Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai thực hiện. Mọi khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời Công đoàn Giáo dục tỉnh để được hướng dẫn thêm./.

Nơi nhận:

- BTV CĐGD VN ; (để báo cáo)
- BTV LĐLĐ tỉnh ;
- BTV Đảng ủy SGD&ĐT;
- BGĐ Sở GD&ĐT;
- BTV, BCH, UBKT CĐGD tỉnh;
- CĐCS trực thuộc tỉnh ;
- Lưu : VT.



Phạm Nghi Tiệp

**Thư của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
gửi cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân lao động cả nước**

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2014

Anh chị em cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân lao động cả nước thân mến!

Từ ngày 01.5.2014 Trung Quốc đã ngang nhiên đưa giàn khoan nước sâu cùng hơn 80 tàu vũ trang, tàu quân sự và máy bay hộ tống đi vào vùng biển Việt Nam và đã hạ đặt giàn khoan này tại vị trí nằm sâu trên 80 hải lý trong Thềm lục địa và vùng Đặc quyền Kinh tế của Việt Nam theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, vi phạm đặc biệt nghiêm trọng Luật pháp Quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và Tuyên bố về Ứng xử của các Bên trên Biển Đông (DOC) mà Trung Quốc là một Bên tham gia ký kết.

Cùng với nhân dân trong cả nước, trong những ngày vừa qua, công nhân lao động đã biểu thị sự bất bình trước hành động ngang ngược nói trên của phía Trung Quốc, bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước trong việc đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút ngay giàn khoan cùng các tàu, thiết bị, nhân sự có liên quan ra khỏi thềm lục địa của Việt Nam, kiên quyết bảo vệ chủ quyền quốc gia và lợi ích chính đáng của Việt Nam phù hợp với luật pháp Quốc tế. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoan nghênh và hết sức trân trọng tinh thần yêu nước của công nhân lao động.

Lợi dụng tình hình nhân dân cả nước đang hết sức bất bình trước hành động vi phạm chủ quyền lãnh thổ Việt Nam của phía Trung Quốc, một số phần tử xấu đã lôi kéo, kích động một bộ phận công nhân tại một số địa phương tuần hành, đập phá nhà xưởng, máy móc thiết bị sản xuất của một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn, gây mất trật tự an ninh và an toàn xã hội tại địa phương, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc làm, thu nhập, đời sống của một bộ phận anh chị em công nhân lao động, gây phương hại đến môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh trong nước, làm xấu đi hình ảnh một nước Việt Nam yêu chuộng hoà bình trong mắt bạn bè và nhân dân thế giới.

Phát huy truyền thống lịch sử quý báu, tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam và phẩm chất tốt đẹp của giai cấp công nhân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân lao động cả nước:

- Biểu thị lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, sẵn sàng tham gia cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đấu tranh bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ của đất nước; đồng thời giữ thái độ bình tĩnh, sáng suốt, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, hành động có văn hóa, thông minh trong khuôn khổ pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế, không để các phần tử xấu lôi kéo, kích động vào các hoạt động quá khích, làm mất trật tự an ninh và an toàn xã hội tại địa phương.

- Bằng tình cảm, trách nhiệm của mình tham gia và vận động mọi người tích cực tham gia hưởng ứng Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa,

Trường Sa”, Chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng của TLĐLĐVN phát động nhằm ủng hộ, động viên, giúp đỡ đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá, ngư dân, lực lượng kiểm ngư và cảnh sát biển Việt Nam đang ngày đêm ra khơi bám biển, dũng cảm đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

- Các cấp công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp, tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi cho đoàn viên công đoàn và công nhân lao động về tình hình vi phạm chủ quyền của phía Trung Quốc, chủ trương của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; động viên anh chị em đoàn viên công đoàn và công nhân lao động tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần phát triển kinh tế và tăng cường tiềm lực kinh tế và quốc phòng của đất nước, sẵn sàng giáng trả mọi âm mưu, thủ đoạn và hành động vi phạm chủ quyền quốc gia, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, anh chị em cán bộ, đoàn viên công đoàn và công nhân lao động đoàn kết một lòng, cùng với nhân dân cả nước giữ vững độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ và môi trường hoà bình, ổn định để phát triển đất nước.

Thân ái!

Đặng Ngọc Tùng
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Nguồn: <http://laodong.com.vn/cong-doan/thu-cua-chu-tich-tong-lien-doan-lao-dong-viet-nam-gui-can-bo-doan-vien-cong-doan-va-cong-nhan-lao-dong-ca-nuoc-201183.blđ>